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(สําเนา) 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔/ ๒๕๕๗  คร้ังท่ี ๒ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง (ช้ัน ๓)  
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นางดาราพร  เติบสูงเนิน 
นายมงคล  หกกระโทก 
นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล 
นายอํานาจ  บริบูรณ์ 
นายศราวุธ  อยู่ชุมพล 
นางสาวเนตรนภา  โนนพลกรัง   
นางสาวฐิติรัตน์  เทพสูงเนิน 
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เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 
นักวิชาการศึกษา 

นายช่างโยธา 
นักวิชาการคลัง 
นักพัฒนาชุมชน 

เจ้าพนักงานธุรการ 
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ถิ่น  เติบสูงเนิน 
ระโหงษ์  โกะสูงเนิน 
ดาราพร  เติบสูงเนิน 
มงคล  หกกระโทก 
เด็ดดวง  วัฒนเนติกุล 
อํานาจ  บริบูรณ์ 
ศราวุธ  อยู่ชุมพล 
เนตรนภา  โนนพลกรัง  
 ฐิติรัตน์  เทพสูงเนิน  
จารุณี  เครือสูงเนิน 
สุปราณี  เดสูงเนิน 
อนงค์  เลากลาง 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภา อบต.นากลาง กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ ขอประชาสัมพันธ์การร่วมงานวันที่ ๕ ธันวามหาราช 

(ประธานสภา อบต.)   โดยจะมีการถวายพระพรที่วัดนาใหญ่และวัดนากลางเช่นเคย  

ส่วนกําหนดการมอบให้ปลัดแจ้งส่วนศึกษาแจ้งวัน เวลา ให้

ชัดเจนเป็นหนังสือให้ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นทราบด้วย  

ที่ประชุมสภาฯ    - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๒ ขอแจ้งกรณี นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. 

(ประธานสภา อบต.)     หมู่ ๔  วันนี้ติดภารกิจจึงขอลาต่อประธานสภาฯ มีความเห็น

ให้ลากิจได้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ  

 

 



๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นการประชุม สมัยสามัญ 
(ประธานสภา อบต.)    สมัยที่ ๔/๒๕๕๗  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

(รายละเอียดปรากฏตามสําเนา) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไข
เชิญ 

นายสุชาติ  จิตต์สว่าง - ขอแกไ้ขสําเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว หน้า ๑๐  
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒) บรรทัดที่ ๗ ความเดิมระยะทางรวม ๑,๕๐๐ บาท ขอแก้ไข

เป็น ๑,๕๐๐ เมตร 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ดําเนินการแกไ้ขต่อไป มีสมาชิกท่าน 
(ประธานสภา อบต.)   ใดจะเสนอแก้ไขในประเ ด็นอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีกระผม

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรว่าควรรับรอง
การประชุมครั้งที่แล้วโปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ 
       แล้ว 

  - ไม่มี – 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจารณาดําเนินการ) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาขออนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมของ  
(ประธานสภา อบต.)   อบต.นากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เชิญเจ้าของญัตติ 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - สืบเนื่องมาจากทาง อบต.นากลาง ได้รับเรื่องร้องทุกข์จาก 
(นายก อบต.นากลาง) ราษฎร กรณีถนนพังเสียหายและเส้นทางสายเกษตร อาทิเช่น 

สายลานเกษตรและอื่นอันเกี่ยวข้องกับการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรให้แก่ราษฎรและเกษตรกร  ปัจจุบันหลังฤดูฝน
มีสภาพเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ บางจุดลึกไม่สามารถสัญจรได้
ทําให้เกษตรกรไม่สามารถขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชน
เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  จึงใคร่เสนอโครงการก่อสร้างและโครงการ
ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ที่ชํารุดเสียหายเป็น



๔ 

หลุมบ่อต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้
โปรดพิจารณาอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.นากลาง  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป ในส่วนรายละเอียดโครงการ
จะขอให้เจ้าหน้าทีกองช่างแจ้งโครงการต่อที่ประชุมและให้
เจ้าหน้าที่กองคลังรายงานสถานะการเงินการคลังต่อที่ประชุม
สภาเพื่อโปรดพิจารณา อนึ่งในส่วนระเบียบกฎหมาย หนังสือ
ส่ังการ ให้ปลัด (เจ้าหน้าที่งบประมาณ) แจ้งข้อกฎหมายว่าทํา
ได้อย่างไรเพียงใด 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณตามระเบียบงบประมาณฯ  
(ปลัด อบต.นากลาง)   เห็นควรให้ดําเนินการใช้จ่ายเงินสะสมโดยต้องดําเนินการตาม 

ระเบียบกฎหมายให้ถูกต้องและใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่าง
ประหยัด ระมัดระวัง รอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน  รวมถึงการพัฒนาบ้านเมือง สังคม ชุมชนให้เจริญ
สืบต่อไปด้วย  ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมต้องดําเนินการตาม 
ข้อ ๘๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘  โดยนัย กล่าวคือ การใช้จ่ายเงินสะสมต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายได้เงื่อนไข คือ กิจการนั้นที่จะทํา
ต้องอยู่ในอํานาจหน้าที่ตาม พรบ.จัดตั้งฯ มาตรา ๖๗, ๖๘ 
เป็นต้น และต้องเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือ 
กิจการเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท. หรือ ก่อการที่ทําเพื่อ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน และต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาของ อปท. ด้วย  ประกอบกับมีหนังสือส่ังการ
เกี่ยวกับการซักซ้อมทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
สะสมหลายฉบับของกระทรวงมหาดไทย อาทิเช่น หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๔/ ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๓, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ 
ว  ๒๑๕๐ ลงวั นที่  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖,  ห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้น กําหนดแนวทางและซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ให้ถูกต้อง และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการ



๕ 

รักษาวินัยการเงินและการคลัง โดยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องโดย
เคร่งครัดด้วย  จึงเห็นควรว่าควรใช้จ่ายอย่างประหยัด ถูกต้อง 
รอบคอบเป็นประโยชน์ต่อสังคม ราชการ และประชาชนให้
มากที่สุด และต้องชอบด้วยระเบียบกฎหมายหนังสือส่ังการ
ด้วย ควรมิควรขอให้สภาฯ พิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป 

นางสาวเนตรนภา  โนนพลกรัง - ขอแจ้งสถานะการเงินการคลังของ อปท. (อบต.นากลาง) 
(นักวิชาการคลัง) ยอดเงินสะสม อบต.นากลาง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
  เงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ๑๗,๔๐๘,๑๔๓.๙๖.-

บาท  และเงินสะสมได้อนุมัตไิปแล้วในปี ๒๕๕๗ คือ 
   - เมื่ อวั นที่  ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑ 

โครงการ เป็นเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
   - เมื่ อวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๒ 

โครงการ เป็นเงิน ๒,๑๔๗,๐๐๐.-บาท 
   ร วม ที่ อ นุ มั ติ ไ ป แล้ ว ยั ง ไ ม่ ดํ า เ นิ นก าร เป็ น เ งิ น 

๗,๕๔๗,๖๐๐.-บาท     
   และในวันนี้จากการตรวจสอบเอกสารเพื่อขออนุมัติใช้

จ่าย จํานวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๕,๓๙๖,๐๐๐.-บาท 
ประกอบปี ๒๕๕๗ อยู่ในระหว่างดําเนินการตามโครงการ 
จํานวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๑๗,๐๐๐.-บาท  หาก
ดําเนินการทั้งหมดจะมีเงินคงเหลือราว ๓,๐๔๘,๑๔๓.๙๖.-
บาท  สอบถาม ปลัด (เจ้าหน้าที่งบประมาณ) แล้วพร้อม
ความเห็น ผอ.กองคลัง สมควรเหลือไว้ในบัญชีเพราะเหตุว่า
หากจ่ายหมดจะกระทบสถานะการเงินการคลังและห้วงระยะ 
๓ เดือนแรกหากเงินไม่เข้าจําต้องยืมเงินสะสมจ่ายเป็นรายจ่าย
ประจําพลางก่อน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนฝ่าย
บริหาร (สภาฯ) รวมทั้งค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และรายจ่าย
ประจําที่จําเป็นอื่นๆ ที่ต้องจ่ายจึงมิควรใช้จ่ายให้หมด เพราะ
กระทบวินัยการเงินการคลัง อปท. อาจเสียหายได้ 

นายศราวุธ  อยู่ชุมพล - ตามที่นายก อบต. ให้เจ้าหน้าที่กองช่างช้ีแจง นายกได้ยื่น 
(นายช่างโยธา)  ญัตตใิช้จ่ายขออนุมัติต่อสภาฯ ดังนี้ 
  โครงการที่เสนอใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ดังนี้ 



๖ 

   ๑. โครงการก่อสร้างทางเ ช่ือม คสล. แยกถนน
มิตรภาพ สาย ๒ โดยมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๑ 
ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแยก
ถนนมิตรภาพ สาย ๒ (ช่วงปากทางบ้านหนองบอน) หมู่ที่ ๔ 
บ้านหนองบอน ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ ๙๙,๕๐๐.-บาท 

   ๒. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน กว้างเฉลี่ย 
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตาราง
เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยบ้านนายสมพงษ์ บ้านนา
กลาง  หมู่ที่  ๕ ตํ าบลนากลาง อํ า เภอสูง เนิน  จั งหวั ด
นครราชสีมา งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.-บาท 

   ๓. โครงการปรับระดับถนนดินเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมหินคลุก ปริมาตร
ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร (หลวม) สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณสายร้านขายถัง หมู่ที่ ๗ บ้านบุตาต้อง ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๙๘,๕๐๐.-
บาท 

   ๔. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน กว้างเฉลี่ย 
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตาราง
เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายลานเกษตร บ้านนากลาง
พัฒนา หมู่ที่  ๙ ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.-บาท 

   ๕. โครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 
พร้อมก่อสร้ าง ผิวทางแอสฟั ลท์ติ กคอนกรี ต  หนา ๔ 
เซนติเมตร โดยมีปริมาณพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๕ 
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายบ้านนากลาง – 
หนองแวง หมู่ที่ ๑ บ้านนากลาง ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑,๑๓๐,๐๐๐.-บาท 

   ๖. โครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 
พร้อมก่อสร้ าง ผิวทางแอสฟั ลท์ติ กคอนกรี ต  หนา ๔ 



๗ 

เซนติเมตร โดยมีปริมาณพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมปะซ่อมผิวทาง Skin patch จํานวน ๑๓๔ 
ตารางเมตร และขุดซ่อมผิวทาง Deep patch จํานวน ๔๐ 
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณช่วงหน้าร้านวงศธร
การเกษตร – สนามกีฬา บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตําบลนากลาง 
อํ า เ ภ อ สู ง เ นิ น  จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๗. โครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 
พร้อมก่อสร้ าง ผิวทางแอสฟั ลท์ติ กคอนกรี ต  หนา ๔ 
เซนติเมตร โดยมีปริมาณพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ 
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายบ้านน้อยหัวสระ หมู่
ที่ ๖ บ้านนาใหญ่พัฒนา ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๘. โครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 
พร้อมก่อสร้ าง ผิวทางแอสฟั ลท์ติ กคอนกรี ต  หนา ๔ 
เซนติเมตร  โดยมีปริมาณพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๐ 
ตารางเมตร  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายหลังโรงเรียนบ้านนา
กลาง – ถนนวงแหวนรอบเมือง  หมู่ที่ ๘ บ้านนากลางสามัคคี 
ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ  
๑,๕๗๐,๐๐๐.-บาท 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ตามที่ นายช่างได้ช้ีแจง/ แจ้งรายละเอียดโครงการแทน 
(นายก อบต.นากลาง) กระผม  ขอให้สภา อบต.นากลาง พิจารณาอนุมัติ จํานวน ๘ 

โครงการ เป็นเงิน ๕,๓๙๖,๐๐๐.-บาท เป็นโครงการที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ 
ทั้งหมด และเป็นกิจการเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนและเกษตรกรอย่างแท้จริง จึงเสนอสภาฯ เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ต่อไปจะให้ท่านสมาชิก อบต. ได้สอบถามหรืออภิปราย 
(ประธานสภา อบต.)   เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๕๘ เชิญ 
นายกิตติชัย  สุวรรณ์ - ในรายละเอียดโครงการที่ ๒ และเปรียบเทียบโครงการที่ ๓  
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕)  โดยมีระยะทางความยาวแตกต่างกันจึงขอให้ช้ีแจงว่าทําไม

ระยะทางไม่เท่ากัน ในเมื่องบประมาณก็เท่าๆ กัน 
 



๘ 

นายศราวุธ  อยู่ชุมพล - โครงการที่ ๒ เป็นโครงการก่อสร้างใหม่และมีการยกระดับ 
(นายช่างโยธา)  ถนนดิน  แต่ในส่วนโครงการที่ ๓ จะเป็นการปรับระดับถนน

ดินเดิมไม่ใช่งานก่อสร้างแต่เป็นปรับเกรด  จึงมีความยาว
มากกว่าเพราะเป็นโครงการที่แตกต่างกัน ปริมาณลักษณะ
งานแตกต่างกัน จึงมีความยาวของถนนไม่เท่ากัน 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
นายวชิระ  เขียววิจิตร - เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังนายก อบต./ ฝ่ายบริหารและ 
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒) ปลัดท้องถิ่นเห็นแจ้งว่าจะดําเนินการทําซุ้มประตูขนาดใหญ่

ทางเข้าปากทางบ้านนากลางและทําป้ายตราสัญลักษณ์
ทางเข้าบ้านนากลางฝ่ังที่มีร้านขายก๋วยเตี๋ยว ซึ่งบดบังที่จอด
รถของ อบต.นากลาง แจ้งแล้วทําไมไม่ทํา 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ขอแจ้งว่าในการทํางบประมาณ ปี ๒๕๕๘ งบทั้งสิ้น ๓๙  
(นายก อบต.นากลาง) ล้านบาท  และได้ตั้งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่เป็นถนน ๘.๗ ล้าน

บาท  จึงยั ง ไม่ ได้ ตั้ งซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ เพราะต้องใ ช้
งบดําเนินการทําซุ้มประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  จึงนําเงิน
ไปทําถนนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรเสียก่อน 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ในส่วนของป้ายตราสัญลักษณ์ตั้งงบไว้แล้วในงบประมาณปี  
(ปลัด อบต.นากลาง) ๒๕๕๘ แล้ว ในส่วนสํานักงานปลัดฯ ปรากฏในหน้า ๗๒ ข้อ 

๑.๑.๓ ตั้งงบทําป้ายตราสัญลักษณ์เป็น ๘๐,๐๐๐.-บาท หาก
เงินเข้ามาพอแล้วจะได้ดําเนินการต่อไป ส่วนอื่นผมเสนอ
แนวคิดเพื่ออยากให้นากลางเจริญเท่านั้น 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - หวังว่าท่านสมาชิกคงทราบเหตุผลและความจําเป็นว่าทําไม 
(ประธานสภา อบต.)   จึงไม่ได้ทําหรือล่าช้าเพราะมีเหตุผลความจําเป็นดังที่นายก

และปลัดแจ้ง หากไม่ทําถนนก็ตั้งทําป้าย ๒ ล้านบาท ก็
สามารถทําได้ก็ค่อยๆ ทํากันไป  ให้กําลังใจคนทํางานกันไป
อย่าไปโทษกันไปกันมาจะเสียบรรยากาศในการประชุม 

นายกิตติชัย  สุวรรณ์ - กระผมอยากจะของบประมาณเพิ่มเติมได้หรือไม่ เพราะ 
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕) งบประมาณน้อยเกรงว่าจะไม่พอ 
 
 
 
 



๙ 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - บางโครงการไม่ปรากฏอยูใ่นแผนฯ เพราะท่านสมาชิกพึ่งนึก 
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) ได้เสนอมาก็ยังทําไมไ่ด้เพราะการทําแผนต้องมาจากเวที 

ประชาคมอันเป็นความต้องการของชุมชนด้วย  ปัจจุบันได้
ปรับปรุงแผนแล้วในครั้งที่ ๑ แต่พึงปรับแผนในแต่ละปีไม่ควร
เกิน ๑ – ๒ ครั้ง จะดีกว่าปรับปรุงบ่อยๆ 

นายวิภู  บัลลังค์  - โครงการขอเสนอจ่ายขาด หมู่ ๗ จากระยะทางยาว ๑,๒๐๐  
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗) เมตร จะขอปรับมาเป็นระยะทางยาว ๑,๙๐๐ เมตร 
นายศราวุธ  อยู่ชุมพล - กระผมคํานวณโดยสํารวจจากสภาพจริงของถนนตามหลัก 
(นายช่างโยธา)  วิชาช่างและเมื่อผู้รับจ้างลงงานจริงๆ จะขอปรับเกรดให้ยาว

ที่สุด บางครั้งอาจจะยาวถึง ๑,๙๐๐ เมตร ผมจะขอให้เขาปรับ
เกรดให้ 

นายวชิระ  เขียววิจิตร - ที่ถนนลาดยางเสียหายก็เพราะมีรถบรรทุกหนักวิ่งบ่อยๆ  
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒) ประกอบมีรถขนดินวิ่งเพราะบรรจุดินเกินขนาด หนักเกินไป

ถนนรับไม่ได้ก็เสียหายโดยเฉพาะฤดูฝน ถนนพังมากๆ ฝาก
ฝ่ายบริหารกํากับดูแลด้วย 

  - กรณีการซ่อมจะซ่อมแบบไหนที่ถนนลาดยางเสียหาย 
นายศราวุธ  อยู่ชุมพล - จะขุดเกรดใหม่และไพทโ์คท์ยางใหม่จะไม่ปะเป็นหลุมๆ  
(นายช่างโยธา)    เพราะก็พังเหมือนเดิม ถ้าจะซ่อมแซมก็ควรทําให้ดีๆ  เลย 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายใดหรือไม่ ถ้าไม่มี 
(ประธานสภา อบต.)   กระผมจะขอมติสภาว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมปี ๒๕๕๘ 

หรือไม่ ขอถามว่าท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
ตามโครงการดังนี้ โปรดยกมือ 

  ๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง หมู่ ๕, หมู่ ๘ วงเงิน 
๑,๕๗๐,๐๐๐.-บาท 

มติสภาฯ  - อนุมัติเป็นเอกฉันท์  
  ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง หมู่  ๖  วงเ งิน 

๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
มติสภาฯ  - อนุมัติเป็นเอกฉันท์  
  ๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพร้อมปะซ่อมผิว

จราจร หมู่ ๒  วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
มติสภาฯ  - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 



๑๐ 

  ๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง หมู่  ๑  วงเ งิน 
๑,๑๓๐,๐๐๐.-บาท 

มติสภาฯ  - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
  ๕. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินสายลานเกษตร หมู่ ๙  

วงเงิน ๙๙,๐๐๐.-บาท 
มติสภาฯ  - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
  ๖. โครงการปรับระดับถนนดินสายร้านขายถัง หมู่ ๗  วงเงิน 

๙๘,๕๐๐.-บาท 
มติสภาฯ  - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
  ๗. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน ซอยบ้านนายสมพงษ์ 

หมู่ ๕  วงเงิน ๙๙,๐๐๐.-บาท 
มติสภาฯ  - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
  ๘. โครงการก่อสร้างทางเช่ือม คสล. แยกถนนมิตรภาพ สาย 

๒ ปากทางเข้า หมู่ ๔  วงเงิน ๙๙,๕๐๐.-บาท 
มติสภาฯ  - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอื่นๆ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ ท่านสมาชิกสภาหรือผู้เข้าประชุมท่านใดจะเสนอ 
(ประธานสภา อบต.)   ปรึกษาหารือหรือแจ้งเรื่องอื่นใดเชิญได้ 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ทาง อบต.นากลาง โดยนโยบายนายก อบต. จะทํางาน 
(ปลัด อบต.นากลาง)   บูรณาการร่วมกับผู้นําท้องที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาความ 

สะอาดและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริบทต่างๆ ของ หมู่ ๒ ตําบล
นากลางเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยดียิ่งขึ้น  
บางครั้งอาจจะต้องใช้งบเพื่อทําป้ายครัวเรือน ป้ายคุ้มต่างๆ 
รวมทั้งงบพัฒนาต่างๆ ลงใน หมู่ ๒ ไปบ้าง ก็ขอความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจกับท่านผู้นําทุกท่านด้วย 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
นายช่วง  บุตรดี  - ขอแจ้งกรณี หมู่ ๒ หมู่ ๖ เป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕   
(รองประธานสภา อบต.)   โดยเฉพาะวันพระห้ามให้ร้านค้าจําหน่ายสุราของมึนเมา 
    เด็ดขาด 
  - ขอฝากฝ่ายบริหารกรณีปากทางเข้าบ้านนากลางมีการถม

ดิน ๒ ข้างทางสูงมากๆ ทําให้ถนนตํ่ามาก วางแผนแก้ไขด้วย
หากฝนตกชุกเหมือนทุกๆ ปีจะเกิดน้ําท่วมได้ 



๑๑ 

  - ปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมายอมรับว่าได้ทําหลายๆ โครงการก็
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารจริง 

  - และขอฝากเรื่องสุดท้าย ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จะ
เป็นวันเททองหล่อพระวัดนาใหญ่และเป็นงานประจําปีของวัด
นาใหญ่ก็ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย 

นายปิยวัฒน์  เสง่ียมโคกกรวด - ฝากฝ่ายบริหาร นายก อบต. ด้วย ผมเข้ามาเป็นสมาชิกจะ  
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓) ๔ ปี แล้วร่องระบายน้ํายังไมไ่ด้ทําเลย และขอวางท่อระบายน้ํา

ตัดผ่านถนนด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมสูบน้ําผ่านทางทําให้ทาง
เสียหาย 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - หมู่ ๓ งานวางท่อเปิดซองไปแล้วแต่ผู้รับจ้างยังไม่ลงมือ 
(นายก อบต.นากลาง)   ทํางาน ผมจะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างมาทํางาน และในส่วนการวาง 

ท่อผ่านถนนผมจะดําเนินการให้ โดยผมจะเอางบ อบต.       
นากลาง ตัดทางวางท่อให้ อบต.ปิยวัฒน์  ขอศึกษางาน
เสียก่อน 

นายวิภู  บัลลังค์  - ขอแจ้งกรณีการซ่อมแซมไฟฟ้ามีครั้งหนึ่งมไีมไ้ผ่ติด 
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗) สายไฟฟ้า พอเราจะไปเกลี่ยออกเกิดประกายไฟกรณีดังกล่าว

ควรแจ้งการไฟฟ้าให้ซ่อมแซมจะดีกว่าไปทําเอง 
  - โครงการ หมู่ ๙ หจก.ติ่งสุริยา ได้งานจริงหรือเปล่า ถ้าเกรด

ถนนจะทําอย่างไรดีจึงจะมีคุณภาพ 
นายสุชาติ  จิตต์สว่าง - ผมขอฝากกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน สายท่าบ่าง คนเจ็บตก 
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒) น้ําผมไปเจอเลยช่วยเหลือไม่ง้ันอาจตายได้ พอโทรศัพท์มา 

อบต.นากลาง ไม่มีคนรับสายเลย ไม่รูไ้ปไหน 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - เจ้าหน้าที่ป้องกันและนายสมภักดิ์ แปวสูงเนิน คนขับรถไป 
(ปลัด อบต.นากลาง)   ราชการในการอบรมกรมฯ ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อนําความรู้ 

ดูแลเหตุแบบนี้  แต่ไม่ทราบว่าช่วงนั้นจะมีอุบัติเหตุหากเกิด
ปัญหาให้โทรหานายก/ ปลัด หรือ ๑๖๖๙ ได้ ใครอยู่ใกล้ก็ช่วย
ได้เลยอย่าโทษกัน อย่ารอกันเราเป็นผู้นําต้องเสียสละได้ 

นายวชิระ  เขียววิจิตร - เรื่องการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ก็ช่วยจัดระบบงานซัก 
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒) หน่อยเช่น การติดต่อคนขับรถจะได้ช่วยชาวบ้านได้ 
  - และหากได้รถพยาบาลมาแล้วก็อย่าให้เป็นเหมือนรถบรรทุก

น้ํา ส่งมอบล่าช้า และคุณภาพไม่ดีเลยและมีการซ่อมแซมบ่อย
เสียงบประมาณ อบต.นากลาง ขอฝากด้วย 

 



๑๒ 

นายยันต์  วินิจนัยภาค - งาน อบต.นากลาง ก็ทําครอบคลุมหลายเรื่องหลายด้าน  
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๔) อาจมาพร่องบ้างก็ธรรมดา ในส่วนปลัดซึ่งเป็นข้าราชการ

ประจําหากงานมากติดภารกิจก็ควรมอบหมายให้รองปลัดฯ 
จะได้ทํางานเสร็จเร็วๆ ขึ้น 

  - เรื่องการประชุมเวทีประชาคมเป็นประจําทุกปีก็มีการ
เรียงลําดับความต้องการของประชาชนไว้ บางครั้งก็ไม่ได้ทํา
ตามนั้นฝากนายกด้วย 

  - ขอฝากเรื่องถนนเรียบรั้วนวนคร ควรดําเนินการเพราะเคย
คุยกันไว้ หากวิ่งถนนมิตรภาพย้อนศรก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ 
คนทํางานโรงงานนวนครสายหลังนวนครและสายท่าบ่าง ขอ
ฝากมาอยากขอถนนเส้นนี้ด้วยเพื่อลดอุบัติเหตุและสะดวก
เดินทางไปทํางาน 

  - และฝากถนนว่าเป็นหลุมบ่อ สายเรียบนวนคร ข้างบ้านพี่เวก
ด้วย ถนนเป็นหลุมบ่อจริงๆ สัญจรลําบาก 

นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - กรณีหลอดไฟฟ้าเสียหาย ดับ ชํารุด ช่วยให้ช่างไฟฟ้าซ่อม 
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๘) ด้วย 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ท่านสมาชิกต้องแจ้งด้วยมาร้องทุกข์หรือมาแจ้งช่างไฟฟ้า 
(ประธานสภา อบต.)   บอกจุดให้เขาไปซ่อมด้วย ฝากท่านทํางานด้วย 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้ามายัง อบต. ไดไ้ปซ่อมแซมแล้วขอบคุณ 
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑) มาก 
นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน - ขอแจ้ง/ ฝากช่วงศาลาประชาคม หมู่ ๗ ช่วยเพิ่มหลอด/  
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗) โคมไฟฟ้าแสงสว่างด้วยมีน้อยจุดไม่สว่าง แต่อยากได้แบบปิด-

เปิดอัตโนมัติจะดีมาก ฝากนายกด้วย 
นางดาราพร  เติบสูงเนิน - ขอทําความเข้าใจกรณีเกิดเหตุไม่สบายเจ็บไขไ้ด้ป่วยหรือ 
(รองนายก อบต.นากลาง) อุบัติเหตุในชุมชน พี่น้องเดือดร้อนขอท่านผู้นําหรือผู้ประสบ

เหตุที่เจอเหตุร้ายเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้แจ้ง ๑๖๖๙ เลยจะรอกัน
ไม่ได้เพราะจะไม่ทันการณ์  ไม่มีตังค์ก็โทรได้ โรงพยาบาลจะ
มารับภายใน ๓๐ นาที ไม่ใช่มาโทษแต่ อบต.นากลาง มันไม่
ถูกต้อง ท่านเห็นท่านผู้นําก็ต้องทํางานช่วยเหลือแทน อบต.  
นากลาง ด้วยจึงจะทันการณ์ น่ังฟังอยู่นานจึงอยากแจ้ง
แนวทางปฏิบัติหากเห็นอุบัติเหตุแจ้ง ๑๖๖๙ ทันที่ไม่ต้องรอ
ท่านใดท่านหนึ่งเลย 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 



๑๓ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมและปลัดน้อมรับจะวางแผนปรับปรุงระบบทํางานให้ 
(นายก อบต.นากลาง) ดีขึ้นกว่าเดิมจะให้ถูกใจและได้ด่ังใจทุกคนคงไม่ได้ แต่ก็จะ

ทํางานในฐานะตัวแทนชาวบ้านอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ 
หากบกพร่องบ้างก็ขออภัยด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ขอหารือปใีหมไ่ม่จัดเลี้ยงสังสรรค์ (งด) 
(ประธานสภา อบต.)   - งานอบรมทัศนศึกษาดูงานตามนโยบาย คสช. เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจจะทําโครงการปี ๒๕๕๘ อีกครั้ง 
  - งานทําเสื้อให้ นายก อบต. พิจารณา แต่ อบต.นากลาง 

ดําเนินการโดยความโปร่งใสไม่มีการทุจริตเหตุนายกไม่ก็พ้นไป 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เชิญท่านปลัดและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ประธานสภา อบต.)   ของผู้ดูแลเด็กเล็ก ในคราวที่แล้วในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ ปลัดได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปแล้ว โดยสภาก็
รับทราบไปแล้วครั้งหนึ่งก็เห็นว่าโปร่งใสไม่มีขัดข้องใดๆ ทุก
ฝ่ายก็ได้รับแจ้งว่าการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกครู
ผู้ดูแลเด็กก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีก็ขอให้กําลังใจ ให้
กรรมการทุกคน หากกรรมการมีอะไรก็เชิญ 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรจํานวนอัตรา 
(ปลัด อบต.นากลาง)   ของครูผู้ดูแลเด็กที่จะคัดเลือกเป็นครูขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลนากลางได้ ๓ อัตรา และจังหวัดนครราชสีมาได้กําหนด
ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในองค์การบริหารส่วนตําบล ในคราว
ประชุม (ก.อบต.จ.นม.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗  ในการนี้ เมื่อดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติและหนังสือส่ังการแล้วองค์การบริหารส่วน
ตําบลนากลางจึงได้ซักซ้อมและแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ผู้ดูแล
เด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางทราบถึงขึ้นตอน 
วิธีการ กําหนดการต่างๆ โดยในเบื้องแรกจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็ก โดยกําหนดประเมินในวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และครั้งต่อไปเป็นการคัดเลือกกรณีเหตุ
พิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน โดยกําหนดคัดเลือกในวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้มี
คําส่ัง อบต.นากลาง ที่  ๖๔๘/ ๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ช่วย



๑๔ 

ค รู ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก  ล ง วั น ที่  ๓ ๑  ตุ ล า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๗  โ ด ย มี
คณะกรรมการ ๓ ท่าน คือ 

   ๑. นายสามิตร์  ศิริฤกษ์   ปลัด อบต. เป็นประธาน
กรรมการ 

   ๒. นายอํานาจ  บริบูรณ์   นักวิ ชาการ ศึกษา  เป็ น
กรรมการ 

   ๓. นางมาลัย  ชมช่ืน  ครูชํานาญการพิเศษ รร.บ้าน
นาใหญ่  เป็นกรรมการ 

   ๔. นางจินดารัตน์  ทรงสังข์  บุคลากร  เป็นเลขานุการ 
  ซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก 

ตามองค์ประกอบ ๑ – ๓ องค์ประกอบละ ๑๐๐ คะแนน รวม 
๓๐๐ คะแนน โดยคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนการ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕% 

   ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง ๔ ท่าน โดย ๑ – ๓ 
เป็นผู้ให้คะแนนตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาทั้งที่ไม่ประสงค์จะ
เป็นกรรมการแต่ต้องช่วยเหลืองานราชการทุกๆ เรื่องจําต้อง
ดําเนินการ โดยคณะกรรมการก็ได้ตรวจดูผลงานการทํางาน 
เอกสาร ในด้าน ๑ – ๒ และใช้ดุลยพินิจสอบถามประเมิน
ทัศนคติในด้าน ๓ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสุจริตใจ 
เที่ยงธรรม บริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรมตามพยานเอกสาร 
ผลการทํางานและดุลยพินิจของแต่ละท่านโดยสุจริตใจ ไม่ได้มี
การส่ังการใดๆ จากผู้ใดหรือไม่มีอันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์หรือประโยชน์ใด  โดยในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
คณะกรรมการก็ได้ให้คะแนนตามพยาน นัยของผลการทํางาน
และใช้ดุลยพินิจตามจริงเป็นธรรมทุกประการ  หาได้มีการส่ัง
การหรือสมคบให้ร้ายผู้ดูแลเด็กบุคคลใดไม่ การดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมสุจริตใจแล้ว เมื่อรวมผลของ
คะแนนทั้ง ๓ ท่าน มีผู้ดูแลเด็กผ่าน ๒ คน และไม่ผ่านเกณฑ์ 
๒ คน ซึ่งขอแจ้งในที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบข้อเท็จจริง 

นางมาลัย  ชมช่ืน - ข้าพเจ้าได้รับการประสานขอยืมตัวช่วยราชการในการ 
(ครูชํานาญการพิเศษ)   ประเมินผู้ดูแลเด็ก ขอแจ้งสภาฯ ว่าเมื่อได้รับคําส่ังก็ตั้งใจที่จะ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง บริสุทธิ์ โปร่งใสและยุติธรรมที่สุด ก็
ได้ปฏิบัติงานตามจิตวิญญาณของคนที่ เป็นครูมาแล้ว ก็



๑๕ 

ประเมินทุกประเด็นทุกหัวข้อทั้งเอกสาร ปริมาณ การใช้ดุลย
พินิจด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติต่อ
วิชาชีพครู  ดิฉันได้ประเมินผลการปฏิบัติ และประเมิน
องค์ประกอบด้านอื่นดีที่สุดและเต็มที่แล้ว ถือได้ว่าถูกต้อง 
บริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรมที่สุดแล้ว ไม่มีใบส่ังไม่มีการเสีย
เงินเสียทองใดๆ ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยสุจริตใจและยืนยันการ
ให้คะแนนเป็นไปด้วยใจบริสุทธิ์ ปราศจากอคติใดๆ โดยจิต
วิญญาณของข้าพเจ้าที่ เป็นครูอาชีพอย่างแท้จริงขอแจ้งที่
ประชุมสภาฯ เพื่อโปรดทราบ 

นายอํานาจ  บริบูรณ์ - ตามที่ได้รับคําส่ังให้ประเมินผลการปฏิบัติงานภาพรวม 
(นักวิชาการศึกษา)   องค์ประกอบก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดตามความจริงทุกประการ  

การให้คะแนนแต่ละข้อแต่ละประเด็นก็บริสุทธิ์ใจ เมื่อรวม
คะแนนแล้วปรากฏว่า มีคนผ่านและไม่ผ่านก็เป็นการทําหน้าที่
ของทุกคนโดยอิสระตามเอกสาร ตามดุลยพินิจของแต่ละท่าน
แล้ว คนไม่ผ่านก็อาจไม่พอใจเป็นธรรมดา คงจะให้ใครพอใจ
ทั้งหมดไม่ได้เพราะผมก็ทําหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ถูกต้อง
แล้ว ถ้าอยากให้คัดเลือกเลยก็คงไม่สมควรมีคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กชุดนี้มาเลยจะดีกว่า หาก
ไม่ผ่านก็จะไม่พอใจคณะกรรมการ ไปพูดจาไปร้องร้องเรียนให้
กรรมการเสียภาพพจน์ คณะกรรมการดีๆ ตั้งใจทํางานก็เสีย
ความตั้งใจต่อไปก็คงไม่มใีครอยากทําถูกต้องทําดีทําบริสุทธิ์ใจ
อีกแล้ว จึงอยากแจ้งสภาว่ากระผมทํางานราชการด้วยความ
บริสุทธิ์ โปร่งใสและยุติธรรมที่สุดเต็มความสามารถของ
กระผมแล้ว จึงขอแจ้งที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กรรมการได้ดําเนินการการตามหน้าที่ถูกต้องแล้ว ผมไม่เคย 
(นายก อบต.นากลาง)   ส่ังการใดๆ หรือให้กรรมการทําอะไรที่ไม่ดใีดๆ ไม่เคยล้วงลูก 

ใดๆ กรรมการไม่มีเรื่องรับเรียกผลประโยชน์ใดๆ แน่นอน การ
ดังกล่าวผมทราบดีถือว่ากรรมการทุกคนทําถูกต้องแล้ว 
เพราะผมลงนามในคําส่ังแต่งตั้งกรรมการเอง ผมถือว่า
กรรมการทุกคนเป็นคนดี ได้รับการยอมรับของชุมชน สังคม
ตําบลนากลางเป็นอย่างดีมาก ผมรับทราบและจะช้ีแจงได้ทุก
กรณี 



๑๖ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - การประเมินกรรมการก็ทําตามอํานาจหน้าที่อย่าง 
(ประธานสภา อบต.)   ตรงไปตรงมาเมื่อเขาทําหน้าที่ดีแล้วจะโทษเขา ไม่พอใจเขา

ไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องตั้งเขาเป็นกรรมการประเมินจะไป
โทษเขา เขาเสียกําลังใจ ผมถือว่ากรรมการทําถูกต้องชัดเจน
แล้ว ผมประธานสภาฯ ทราบดีเรื่องในชุมชนและสังคมตําบล
นากลาง 

นายยันต์  วินิจนัยภาค - โครงการใดๆ ที่จะเป็นการทําให้เกิดผลงานพัฒนาที่เป็น 
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๔) หน้าที่ของชาวตําบลนากลางให้นายกเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา

ได้เลยและเมื่ออนุมัติแล้วก็ช่วยทําเร็วๆ ด้วย เพื่อจะได้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนตําบลนากลาง 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอปิด 
(ประธานสภา อบต.)   การประชุมฯ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 

    สามิตร์  ศิริฤกษ์ 
(นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

       เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
          ผู้จดบันทึกการประชุม ฯ 
          ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

    พรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
(นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 

        ประธานสภา อบต.นากลาง 
   ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม ฯ 

                     ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
 

 


